



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ

.....

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักบริหารระดับกลางที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านหน่วยงานภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มทุกจังหวัดและทุกภาค และกำหนดการฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อ และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายสัมพันธ์ บุญเรือง)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 (แบบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางสาวสุชาดา นาคอ่วม	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร
๒	นางพรทิพย์ สันทัด	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี
๓	นางนัฐนันท์ นาอ่อนเรือน	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์
๔	นางศิริวรรณ จันทรา	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น
๕	นางสาวมนัสชล แพ้โธสง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น
๖	นางจิรวดี ออย่าลิมญาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา
๗	นางลำดวน แสงมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชลบุรี
๘	นางสาวรัชนิวรรณ สุมาลี	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท
๙	นางสาวกฤตยา ลีลาศ	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ
๑๐	นางเยาวภา จันทร์รัมย์	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร
๑๑	นางสาวภรณ์ยา ฤทธิธาร	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร
๑๒	นางสุรินทร์ รุดเครือ	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย
๑๓	นางกรศิริ กรองสุดยอด	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่
๑๔	นางสาวเอี่ยมพร ตรีภาพนถ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่
๑๕	นางผกาอุษา สุนทรนนท์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง
๑๖	นายสุรชัย วีรติสกุล	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตราด
๑๗	นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๘	นางสาวกฤตยา หนองพงษ์	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
๑๙	นางสาวละมฤญ จินกระวี	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐	นางสาวนันทน์ภัส เขียวเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
๒๑	นางสายไหม นันทศรี	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๒๒	นางสาวประไพพร บุญโท	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๒๓	นายฉัตรชัย โชคกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๒๔	นางสาวศรีนภา รังสิกุล	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๕	นางจิตติมา เร่งประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๒๖	นางนารีรัตน์ เทพเสาร์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
๒๗	นายวิชัย แสงอาคม	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒๘	นางสุมาลี แววจะบก	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๒๙	นางสาวจารุวรรณ ชูขาว	ศึกษานิเทศก์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๓๐	นางสาวปวีณา ภูมิวิภาชน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
๓๑	นางสายใจ จิรชีพพัฒนา	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๓๒	นายอรรถนนท์ อดุคำมี	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๓๓	นางอุไรรัตน์ ไสภา	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๓๔	นางสาววนิดา แก่นท้าว	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
๓๕	นางปัทมา ดวงแก้ว	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
๓๖	นางรัตน์ติญาน์ เฟ่งพินิจ	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๓๗	นางกัญญ์พิชญา โปธิตา	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓
๓๘	นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
๓๙	นางสาวภัทรนันท์ ภูจี่ริง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
๔๐	นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕
๔๑	นางภักชอุดา เสรีรัตน์	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕
๔๒	นางสาวรติมา อีแมตือเร๊ะ	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
๔๓	นางจุฑามาศ ช่อคง	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘

หมายเหตุ

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

๑. เข้ากลุ่มไลน์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงาน การฝึกอบรม โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้



๒. ลงทะเบียนประวัติได้ที่ <http://train.opsmoe.go.th/pub/login/> เลือกหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑

๓. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย